



Insurance Update



การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness)

ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) ต่อภาคธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ได้ร่วมกับองค์กรต่างๆ 18 องค์กร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกันในการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ทั้งด้านการสร้างความตระหนักรู้ด้านการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ การส่งเสริมการใช้นาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย การร่วมแก้ไขปัญหา การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการร่วมกันพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไซเบอร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายทศพล ศรีสังข์ โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 615

โครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 7

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ของบริษัทประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ โดยมุ่งหวังที่จะเพิ่มพูนความรู้ และนำประสบการณ์จากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้ทันที รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้ว 6 รุ่น และมีผู้ผ่านการอบรมมาแล้วทั้งหมด จำนวน 631 คน โดยในครั้งนี้เป็นการจัดอบรม รุ่นที่ 7 กำหนดจัดอบรมทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี รวมทั้งหมด 60 ชั่วโมง ระหว่างวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน ถึง วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 221 สมาคมประกันวินาศภัยไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวรสริน ตั้งสิริมรดก โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 517

การประกันภัยแรงงานต่างด้าว

ด้วยสำนักงานประกันสังคมได้มีนโยบายที่จะให้ผู้ประกอบการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพให้แก่ลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองแต่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้ว และแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยมีความคุ้มครองเช่นเดียวกับกองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย การเสียชีวิต ทุพพลภาพ และการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย จึงได้มอบหมายให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยนำเสนอความเป็นไปได้ในการรับประกันภัย โดยหากมีการประกันภัยจะนำส่วนของความคุ้มครองดังกล่าวออกจากระบบกองทุนประกันสังคม ในขณะนี้อยู่ระหว่างการขอข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวจากสำนักงานประกันสังคม เพื่อใช้ประกอบการจัดทำรูปแบบการประกันภัยฯ และกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม พร้อมทั้งได้มีหนังสือสอบถามข้อมูลฯ ไปยังสำนักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวภัทรพร น้ำเงิน โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 522

Insurance Product

กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุพิเศษเพื่อมวลชน

นายทะเบียนได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 57/2559 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุพิเศษเพื่อมวลชน และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย สั่ง ณ วันที่ 21 กันยายน 2559 ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดทำเป็นกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อผู้พิการ ระยะที่ 2 ให้ความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ ขยายถึงกายอุปกรณ์ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยได้ที่เว็บไซต์สมาคมประกันวินาศภัยไทย https://www.tgia.org/upload/file_group/1/download_968.zip

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติ (สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่า 1 ปี) (แบบ อค.1.38)

เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ให้ยุบเลิกกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา เป็นเหตุให้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย ไม่สามารถให้ความคุ้มครองภัยพิบัติได้ ดังนั้นเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยที่มีการเอาประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นเวลามากกว่าหนึ่งปี ให้ได้รับความคุ้มครองในมาตรฐานเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยในปัจจุบัน โดยไม่ต้องออกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่ ดังนั้นคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน จึงได้จัดทำเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติ (สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่า 1 ปี) (แบบ อค.1.38) แบบบริษัทสมาชิกได้ยื่นขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนจำนวน 43 บริษัท เพื่อยื่นขอรับความเห็นชอบหลักการจากนายทะเบียน สำนักงาน คปภ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางศิริพร สุโรจนกุล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 512

Event & Activities

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559	คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ	สัมมนา เรื่อง “กฎหมายพอกเงินกับธุรกิจประกันวินาศภัย”	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559	คณะกรรมการเรียกร่องคำสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยชมรมสินไหมยานยนต์	สัมมนา เรื่อง “สร้างสัมพันธ์งานเรียกร้องสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ”	ห้องประชุม 221 อาคาร 2 เวลา 08.30-16.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559	ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย	สัมมนา เรื่อง “Compensation Management Workshop”	ห้องประชุม 221 อาคาร 2 เวลา 08.30-16.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559	คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์	เยี่ยมชมโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์	บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เวลา 13.00-17.00 น.
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559	คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์	การชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีความคุ้มครองตามข้อกำหนด ICC	ห้องประชุม 221 อาคาร 2 เวลา 08.30-12.00 น.
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559	ชมรมไอทีประกันภัย	สัมมนา Thailand Insurance CIO Forum 2016 – “Digital Insurance ”	โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี